

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตร "การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับจังหวัด"

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ (ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom))

จัดโดย สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงานพาณิชย์
ภาคเหนือ			
๑	นางสาวพัชรินทร์ อินตะวงค์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
๒	นางสาวนภัสสร เลหาพรชัยพันธ์	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
๓	นายคณพล โพธิ์เกตุ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๔	นายรวิทร์ แก้วสุทธิ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๕	นางสาวพนิตานันท์ สารเก่ง	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
๖	นางสาวจรรยาณนทน์ จุลเจิม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
๗	นางสาวเพลินพิศ ชนะมนตรี	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
๘	นายวรวิฑู มานะชีพ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
๙	นายวิษณุ วัชรินทร์รัตน์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
๑๐	นางสาวพิชญดา โมขสุข	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
๑๑	นางนันทกานต์ สพานงา	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
๑๒	นางสาวพองนวล ข้ามเขา	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
๑๓	นางสาวพิมพ์จันทร์ พรหมยศ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
๑๔	นางสาวศรัณญา บุษราคัม	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
๑๕	นางสาวนุจรินทร์ นิลมณี	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
๑๖	นางสาวพัชรา ตระการสุข	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
๑๗	นางสาวสายพิณ ข้องหลิม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
๑๘	นางสาวกรรณา ศิลกุล	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
๑๙	นางสาวพัชรีย์ จุมพุกไสต์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๐	นางสาวณภัทร เจริญสุข	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๑	นายศิวัช พรหมวิหาร	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
๒๒	นางสาวพิชญา จีปน	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
๒๓	นางสาวธนธรร ชูภักดี	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๔	นายพิทยา สามารถ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๕	นางสาววันเพ็ญ สิงห์สุพรรณ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
๒๖	นางอมรรัตน์ เกียงแก้ว	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
๒๗	นางสาวอรทัย สมณา	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
๒๘	นายนราวิษณุ เวียงเหล็ก	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
๒๙	นายปริญญา อิมเพ็ง	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
๓๐	นายนพพงษ์ คุ่มพงษ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
๓๑	นางสาวกาญจนา อินจันทร์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรดิตถ์
๓๒	นางสาวเมวิกา ศรีฉ่ำ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรดิตถ์
๓๓	นางสาวดุสิตา สันดุสิต	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
๓๔	นางสาวอริษญา ม่วงทองเกตุ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓๕	นางสาวบุษบา บุตรศาสตร์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
๓๖	นางสาวนุชจาลี วรรณทอง	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
๓๗	นางสาวสิรินาฏ เศรษฐมาตย์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
๓๘	นางปรีชาณ์ พีชไพศาล	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
๓๙	นายสุรชัย นาภรณ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
๔๐	นายธิตศักดิ์ ผาสุขนิษฐ์ชญากุล	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
๔๑	นางสาวเกียรตินิสา ชูชีพ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
๔๒	นายจักรพล จงใจภักดิ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
๔๓	นางสาวปิยวรรณ ดาษสกุล	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
๔๔	นางสาวณฎภา มาชุมเหล็ก	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
๔๕	นางสาวสิรินยา นาคเสน	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
๔๖	นางสาวปัทมา วายา	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
๔๗	นางสาวศิริพร กองแสน	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
๔๘	นางสาวเบญจวรรณ ภาคสีดา	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
๔๙	นางสาวศิรินภา ลำเลิศ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
๕๐	นางสาววิเศษลักษณ์ ใจกุม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๕๑	นายณัฐพล บุปผามาลา	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๕๒	นางสาวสมหมาย จิตรบรรจง	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
๕๓	นายพีระเดช ถวิลการ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
๕๔	นางสาวอัจฉรา ธรรมธาตุ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
๕๕	นางสาววารุณี ไชยศรี	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
๕๖	นางสาวรัตนสุดา จิราภักษ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
๕๗	นางสาวจันทร์ เหล่าเลิศ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
๕๘	นางทัศนีย์ มูลสมบัติ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
๕๙	นางสาวณัฐชานันท์ อภิตระฆัง	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
๖๐	นางวิยะดา เฮ่ประโคน	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
๖๑	นางสาวสุนิสา มีสุข	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
๖๒	นายภราดร คงทอง	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
๖๓	นางสาวศิรินทรา ศรีบุญเรือง	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
๖๔	นางสาวผกาพันธ์ สมปัญญา	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๖๕	นางสาวหทัย เนื่ออ่อน	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๖๖	นางมณีวรรณ บวรพงษ์สกุล	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
๖๗	นางสาวปิยะพร ตุ่มทอง	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
๖๘	นางสาวธนิศา อาจขารี	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
๖๙	นายคมกฤษณ์ ฝ่ายชานา	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
๗๐	นายวีรชาติ ไชโย	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
๗๑	นางสาวหยาดดาว ขุนทวี	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
๗๒	นายณฤตม ฉัตรเงิน	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
๗๓	นายมาวิน ศรีแก้ว	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

ภาคตะวันออก			
๗๔	นางสาวอรุณี กำแก้ว	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
๗๕	นางสาววีย์ส กุลพานิช	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
๗๖	นางสาวนรารัตน์ อนุรักษ์านนท์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
๗๗	นายคณิศ แยมวิเชียร	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
๗๘	นายอริศ บุญบุตร	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
๗๙	นายนครินทร์ ผู้พิทักษ์รัตนกุล	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
๘๐	นางสาวนันทวรรณ ไกรวรรณ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก
๘๑	นายนฤตล บุญคัมภ์	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก
๘๒	นางสาวภักดิ์นันท์ ทองเสม	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
๘๓	นายณัฐพล เหล่าโรจน์ทวีกุล	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
๘๔	นางสาวอาทิตย์ยา สังสมศักดิ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
๘๕	นางสาวจินณา อินชูปงษ์	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
๘๖	นายจิรวัสส์ ทองกัม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
๘๗	นางสาวพนาวรรณ ไหมยศ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
๘๘	นายณัฐภูมิ นพคุณ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๙	นางสาวปาริชาติ พรชนะรักษ์	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาคกลาง			
๙๐	นางลัชชา พิษิตวัฒนา	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
๙๑	นางสาวโชติกา ผาสุข	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
๙๒	นางสาวอริสรา เกร็งใจ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
๙๓	นายศิวกานต์ ใจแสน	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
๙๔	นางสาววีรวรรณ เอี่ยมสอาด	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
๙๕	นางสาวชนกนันท์ รอยตระกูล	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
๙๖	นางวรรษชา จันทร์กลั่น	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
๙๗	นางอมร เทศประสิทธิ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
๙๘	นางสาวสุพัตรา ผดุงขวัญ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
๙๙	นางสาวอภิญา ศรีดี	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
๑๐๐	นางศศิธร จันทร์แยม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๐๑	นางสาววิชุดา โพธิ์สุวรรณ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๐๒	นางสุนารัตน์ วิวัฒนานนท์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐๓	นายอภิสิทธิ์ คำเจริญ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐๔	นางสาวศิริพร ช่างโชติ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
๑๐๕	นางสาวสิริวิมล พวงทอง	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
๑๐๖	นางสาวนันท์ชพร ทวีมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
๑๐๗	นางสาวศรีณัฏฐ์ อนันตะคุณ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
๑๐๘	นางไพเราะ สาสิทธิ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
๑๐๙	นางสาวพรทิพย์ คงระเปียบ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
๑๑๐	นางสาวณอมวงษ์ อ่อนละเอียด	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
๑๑๑	นายพชร สิ้นธุรักษ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
๑๑๒	นางสาวกัณณ์กมล จาใจ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๑๓	นายจิรศักดิ์ นิมครุฑ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

๑๑๔	นายวุฒินันท์ ศิลปนครฤทธิ์	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๑๕	นางสาวจุฑาทักษิณ ลายพรหม	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
๑๑๖	นางสาวไพลิน ดวงสถาพร	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
๑๑๗	นางสาวสุมิตรา การพิกุล	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๘	นางสาวยุวันดา เนื้อเทศ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๙	นางสุนทรีย์ คงชุม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๒๐	นางสาวศจี อุ่อรุณ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๒๑	นางสาวรัฐจิมา จันท์ขาว	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
๑๒๒	นายพิเศษฤทธิ์ โพธิ์ย้อย	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
ภาคใต้			
๑๒๓	นางสาวอาภรณ์ ชายวงค์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
๑๒๔	นางสาวโสธรา ชันนัย	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
๑๒๕	นางณปภัช วงศ์สอน	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
๑๒๖	นางสาวญาดา มัทธโน	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
๑๒๗	นางสาวสาลิมา บิลเกษม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
๑๒๘	นายพิพิชญ์ ผดุงสัจจกุล	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
๑๒๙	นางสาวเสาวนีย์ นิลพรหม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓๐	นายเกรียงศักดิ์ ศิริพันธ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓๑	นางสาวสุจิตตาภรณ์ โกสุมธูปนนท์	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
๑๓๒	นางสาวสุทัตตา บอดบุญ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
๑๓๓	นายกิตตินันท์ แสงขำ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
๑๓๔	นางสาวรัตนาวดี สุวรรณพงศ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
๑๓๕	นางสาวทอฝัน แก้วชูชื่น	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
๑๓๖	นางสาวพรประภัสสร สมแก้ว	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
๑๓๗	นางวิษญานี คงผอม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
๑๓๘	นางสาวณัฐธยาน์ ทองขุนดำ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
๑๓๙	นางสาวศิวนิษฐา สุขวัฒนาภิรมย์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
๑๔๐	นายณัฏฐ นิพนธ์วิทวากาล	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
๑๔๑	นางสาวปิ่นฤทัย นีวัตตระกูล	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
๑๔๒	นางสาวณัฐธิดา วิทยารัฐ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
๑๔๓	นายเชิดศักดิ์ เชิดชู	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔๔	นางสาวชลธิรัตน์ ยิ่งสัว	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ชายแดน			
๑๔๕	นางสาวภัททิยา แก้วเสน	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
๑๔๖	นางนุรีน เบญจิมุสต่อฟา	นักวิชาการพาณิชย์	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
๑๔๗	นางสาวศยา ถาวรสุข	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
๑๔๘	นางสาวศศิวิมล เพชรอุไร	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
๑๔๙	นาง मुखดา จันทรโชติ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
๑๕๐	นางสาวนุรียา อุซึ้ง	นักวิชาการพาณิชย์	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา